

VŨ THƯ

# Tập trung sản xuất vụ xuân

Vụ xuân năm 2022, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.200 - 7.300ha lúa. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay sau tết Nguyên đán, nông dân huyện Vũ Thư sớm tập trung nhân lực, huy động máy móc tiến hành sản xuất vụ xuân.



Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thư) tập trung gieo cấy lúa xuân nhằm bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Trên cánh đồng thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng (Vũ Thư), tiếng máy cày nổ giòn hòa cùng không khí hồi hả, phần khởi của nông dân đang gieo cấy lúa xuân. Ông Đỗ Đức Thuận, thôn Thanh Trai cho biết: Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy hơn 2 mẫu lúa. Để thuận lợi cho sản xuất của gia đình và phục vụ bà con trong thôn, gia đình đã đầu tư mua 1 máy cày. Từ ngày 6/2 máy cày của gia đình bắt đầu xuống đồng. Tôi huy động thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, phần đầu mỗi ngày cấy được 4 mẫu lúa, góp phần hỗ trợ bà con giảm công cấy...

Những hộ không có máy cày như gia đình ông Thuận

thì tập trung cao nhân lực, cấy lúa bằng phương pháp thủ công để bảo đảm khung thời vụ. Bà Phạm Thị Phương, Giám đốc HTXNN xã Minh Lãng cho biết: Vụ xuân năm 2022, toàn xã phấn đấu gieo cấy 370ha lúa với giống lúa chủ lực là Bắc thơm số 7. Để phục vụ nông dân gieo cấy lúa xuân, HTX đã chủ động tuyên truyền sâu rộng để an, kế hoạch, thời vụ sản xuất để nông dân nắm bắt. Trong thời gian bà con đón tết Nguyên đán, HTX điều hành khâu lấy nước, vận động chủ máy xuống đồng làm đất sớm. Từ ngày 6/2 bà con bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Năm nay, bà con địa phương đầu tư mua thêm 2 máy cày,

đưa tổng số máy cày toàn xã là 4 chiếc, trong đó có 1 máy cày công suất lớn. Đến ngày 9/2, Minh Lãng đã hoàn thành bữa kỹ 50% diện tích, gieo cấy được gần 40% diện tích; xã phấn đấu đến ngày 20/2 sẽ hoàn thành gieo cấy lúa xuân.

Cùng với Minh Lãng, nông dân các địa phương ở Vũ Thư đang tập trung cao tiến hành sản xuất vụ xuân năm 2022. Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Dự báo vụ xuân năm nay sẽ có nhiều khó khăn như thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; khan hiếm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; sâu bệnh, dịch hại cây trồng, nạn chuột tiếm ăn nguy cơ phá hoại sản xuất;

dịch Covid-19 ảnh hưởng đến giá cả và khâu tiêu thụ nông sản. Trước những khó khăn đặt ra, Vũ Thư vẫn quyết liệt đặt ra nhiều mục tiêu trong sản xuất vụ xuân: tổng diện tích gieo cấy từ 7.200 - 7.300ha lúa, năng suất bình quân đạt từ 70 tạ/ha trở lên, sản lượng thóc đạt từ 50.000 - 51.000 tấn trở lên. Để cụ thể hóa, hoàn thành các mục tiêu này, huyện xây dựng đề án sản xuất vụ xuân với cơ cấu giống lúa thuần chất lượng, năng suất khá chiếm 75% tổng diện tích, còn lại là lúa có tiềm năng năng suất cao. Đồng thời, xây dựng khung thời vụ gieo cấy gồm 2 trà, trong đó trà sớm gieo mạ nên từ ngày 12/1 và cấy trong tháng 1; lúa đại trà gieo mạ nên từ ngày 28/1 - 2/2, cấy khi mạ có từ 3 lá thật trở lên. Thời gian kết thúc gieo cấy vụ xuân trước ngày 25/2.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Nông dân đã hoàn thành gieo cấy lúa trà sớm từ trước tết Nguyên đán. Tranh thủ thời gian đón tết cổ truyền, các HTXNN và nông dân tập trung lấy nước, vệ sinh đồng ruộng, tổ chức diệt chuột, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân. Sau nghỉ tết, các địa phương huy động hơn 1.000 máy khâu tương lam đất phục vụ nhân dân gieo cấy lúa xuân đại trà. Đến nay, toàn huyện đã lấy nước xong; tiến hành làm đất, bữa ngả được 50% diện tích. Vụ xuân năm nay, Vũ Thư có gần 60 máy cày, huyện phấn đấu diện tích lúa cấy bằng máy đạt từ 25% tổng diện tích trở lên. Cùng với máy móc, các đơn vị, địa phương, HTXNN tuyên truyền, vận động nông dân huy động nhân lực tiến hành gieo cấy lúa xuân bảo đảm tiến độ trong khung thời vụ đã đề ra, tạo tiền đề tốt nhất giành vụ xuân thắng lợi.

QUỲNH LIÊU

# Rét đậm ảnh hưởng đến một số diện tích mạ



Giống lúa T10 gieo bằng khay tại xã Thanh Tân (Kiến Xương) bị chết chòm.

Ảnh hưởng của đợt rét đậm kéo dài những ngày qua khiến một số diện tích mạ của các địa phương có hiện tượng vàng úa, héo từng chòm. Vụ xuân năm 2022, xã Thanh Tân (Kiến Xương) gieo cấy gần 300ha. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, ngay sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, nông dân khẩn trương xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa xuân. Ước toàn xã có khoảng 30% diện tích (100ha) cấy bằng máy. Tuy nhiên, thời tiết rét đậm những ngày tết Nguyên đán khiến một số diện tích mạ gieo bằng khay có hiện tượng chết cục bộ, tập trung ở giống lúa T10. Ông Nguyễn Thế An, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Qua kiểm tra, mạ đang ở giai đoạn từ 1,5 - 3 lá và giá thể gieo vẫn giữ độ ẩm bình thường nhưng có biểu hiện héo từng chòm và loang rộng. Kiểm tra không thấy các loại rầy, rệp và vết bệnh do vi sinh vật gây hại. Hiện tượng này xảy ra cục bộ tại giống lúa T10 được gieo bằng khay phục vụ cấy máy. Theo chúng tôi nhận định, nguyên nhân mạ chết chòm do giống T10 chịu rét kém, dù được che phủ nilon nhưng gặp thời tiết rét đậm kéo dài, biên độ nhiệt ngày

đêm và ẩm độ không khí luôn cao. Để bảo đảm đủ lượng mạ phục vụ gieo cấy, ngay từ đầu vụ, HTX đã khuyến cáo nông dân xử lý giống trong giai đoạn ngâm ủ, gieo tầng mạ dự phòng đồng thời sử dụng nilon quay giữ ẩm cho mạ, tránh sâu bệnh và chuột phá hại. Trước dự báo thời tiết còn duy trì các đợt rét, HTX tuyên truyền đến người dân chỉ cấy khi nhiệt độ trên 15°C, trước khi cấy cần mở nilon che úm vào ban ngày khi thời tiết ấm, đưa mạ ra ruộng trồng từ 1 - 2 ngày để cây mạ thích nghi với môi trường. Khi mạ có hiện tượng úa lá, chết chòm tuyệt đối không được bón đạm, sử dụng chế phẩm siêu ưa rễ phun, tưới để kích thích bộ rễ phát triển.

Không chỉ xảy ra ở diện tích mạ gieo bằng khay, hiện tượng mạ chết chòm cũng được ghi nhận tại các chân được phủ được che chắn nilon kỹ càng. Bà Lê Thị Thắm, xã Đông Hợp (Đông Hưng) cho biết: Vụ xuân năm nay gia đình tôi cấy 5 sào ruộng bằng các giống lúa kháng đạo ôn. Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều hộ trong vùng đều chọn mua giống tại đại lý uy tín, sử dụng nilon trắng để chống rét và bảo vệ mạ

nhưng qua kiểm tra vẫn xảy ra tình trạng từng chòm mạ bị úa lá rồi thui chột dần. Nhận định mạ chết do quá trình gieo không sử dụng phân chuồng hoai mục mà bón phân có lượng đạm cao. Khi cây mạ phát triển thường rất non, do đó khi trời rét đậm kéo dài, sức đề kháng của cây kém dẫn đến hiện tượng chết.

Kỹ sư Trần Thị Doanh, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Những diện tích mạ có biểu hiện mạ biến vàng thành từng chòm, nhỏ lên thấy rõ đến sau đó lụi và lan dần ra diện tích rộng hơn, bà con cần đưa mạ ra ruộng cấy ngay nếu mà đã đủ tuổi và thời tiết ấm, nhiệt độ trên 15°C. Nếu chưa có ruộng cấy hoặc mạ còn non cần gửi mạ ra ruộng hoặc be bờ xung quanh ruộng mạ, đưa nước sạch vào ngâm qua một đêm, hôm sau tháo hết đi, làm liên tiếp 2 - 3 lần. Sau đó xử lý bằng nước vôi trong kết hợp phun chế phẩm Pennac P; siêu lân và thuốc phòng, trừ sâu bệnh như Anvill, Validacin... sẽ hạn chế mạ bị chết chòm.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, vụ xuân năm 2022 được dự báo là vụ xuân nghiêng lạnh, nhiệt độ trung bình

thấp hơn cùng kỳ các năm, các đợt rét đậm, rét hại chủ yếu xuất hiện trong tháng 2, trùng với thời kỳ gieo cấy và chăm sóc lúa. Qua điều tra, đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, rét đậm không chỉ ảnh hưởng đến mạ (chết chòm cục bộ, sinh trưởng chậm, trắng đầu lá) mà nhiều diện tích lúa trà sớm đã gieo cấy tập trung tại các huyện Hưng Hà, Đông Hưng đang trong giai đoạn đầu để nhánh phát triển chậm. Để sản xuất vụ xuân giành thắng lợi trong điều kiện nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân tập trung các biện pháp chăm sóc, bảo vệ: đối với diện tích lúa đã gieo cấy, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, có biện pháp phòng, chống rét kịp thời; duy trì mực nước nông trên mặt ruộng từ 2 - 3cm với phương châm "lấy nước làm áo", tưới đôi nước bón đạm đơn, phun thuốc bảo vệ thực vật khi nhiệt độ dưới 15°C, nếu lúa bị chết phải tiến hành dặm lại để bảo đảm mật độ và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm. Bón phân theo phương châm "lót sâu, thúc sớm" khi nhiệt độ bảo đảm; chủ động phòng, trừ các đối tượng dịch hại theo nguyên tắc "4 đúng". Đối với diện tích mạ chưa cấy, tập trung các dụng cụ, phương tiện che chắn chống rét cho mạ bằng vòm che nilon, tưới đủ nước để giữ ẩm cho mạ, không bón đạm đơn trong những ngày trời rét, bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, tro bếp để chống rét cho mạ, tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ xuống dưới 15°C. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động và sẵn sàng nguồn giống dự phòng, ưu tiên sử dụng những giống ngắn ngày để gieo cấy trong khung thời vụ thích hợp.

LIÊU NGÂN

# Tái đàn vật nuôi sau tết

Sau tết Nguyên đán, đàn gia súc, gia cầm thương phẩm trên địa bàn tỉnh giảm nhiều do đã được xuất bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, tái đàn sau tết là việc quan trọng giúp chăn nuôi khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung. Để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết Nguyên đán, gia đình ông Lương Đức Chiến, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đã xuất bán khoảng 1.000 con gà. Ngay sau khi xuất bán, ông Chiến đã vệ sinh hệ thống chuồng trại để chuẩn bị các điều kiện cho việc tái đàn. Ông Chiến cho biết: Việc tái đàn thường được tập trung khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, đây là thời điểm giao mùa, các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

phát triển nên ngoài việc nhanh chóng ổn định, khôi phục đàn vật nuôi thì cần tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, đối với hệ thống chuồng trại, tôi thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, xới lớp dùn chuồng và xử lý chất thải theo đúng quy định. Khi thông cống rãnh, tránh để ẩm ướt; toàn bộ nền chuồng, sàn, tường, sử dụng vòi tăng áp bơm nước rửa sạch nền, vách tường, chuồng nuôi... hạn chế tối đa điều kiện để phát sinh dịch bệnh. Đồng thời, sử dụng hóa chất và vôi bột để vệ sinh chuồng trại trước khi đưa con giống vào nuôi. Đối với con giống, tôi chọn mua tại các lò ấp uy tín để bảo đảm con giống khỏe, được tiêm đủ các loại

vắc-xin cần thiết, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần để theo dõi bệnh trước khi cho nhập đàn.

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn với người chăn nuôi xã Vũ Bình (Kiến Xương) khi giá lợn không ổn định, giá cảm tăng cao cùng với diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bà Phan Thị Tươi, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Địa phương có gần 200 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn trên 1.000 con. Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế triệt để, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, do vậy chúng tôi khuyến cáo bà con cần tái đàn trong khu vực an toàn, trên cơ sở bảo đảm các yếu tố phòng dịch để hạn chế rủi ro, đồng thời cùng với cán bộ chuyên môn của Trạm

Chăn nuôi và Thú y huyện thường xuyên bám sát cơ sở, hỗ trợ bà con trong quá trình nuôi.

Năm 2022, ngành chăn nuôi phấn đấu giá trị sản xuất tăng trưởng 2,2% so với năm 2021; phục hồi chăn nuôi lợn với tổng đàn khoảng 1,1 triệu con, sản lượng thịt lợn xuất chuồng đạt 224.000 tấn; đàn gia cầm duy trì khoảng 13,4 triệu con, trong đó đàn gà chiếm khoảng 80%, sản lượng thịt gia cầm hơi đạt 70.000 tấn; đàn trâu, bò phấn đấu đạt 64.000 con, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng đạt 12.186 tấn. Để thực hiện được mục tiêu này, cùng với ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đang chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Sau tết, số lượng gia súc, gia cầm thương phẩm giảm nhiều do giết mổ cung cấp thực phẩm trong tết, vì vậy việc bảo đảm an toàn dịch bệnh, tái đàn và phát triển chăn nuôi của người dân là nhu cầu tất yếu. Sau tết cũng là thời điểm giao mùa, lạnh, ẩm làm giảm sức đề kháng đàn vật nuôi, dễ phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi... Để bảo đảm an toàn dịch bệnh, thực hiện tốt việc tái đàn vật nuôi đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh đề ra, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn chỉ đạo thực hiện tái đàn, phát triển chăn

nuôi sau tết. Trong đó, đề nghị các huyện, thành phố rà soát, thống kê số lượng, sản lượng, đánh giá cơ cấu đàn gia súc, gia cầm tại địa phương làm cơ sở xây dựng kế hoạch sát đúng, tránh tái đàn tự phát, ô ạt, không theo định hướng, không sát với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, các địa phương cần hướng dẫn người dân áp dụng nghiêm ngặt các phương pháp vệ sinh sau khi xuất bán vật nuôi thực hiện tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, dung dịch sát khuẩn... chuồng nuôi và khu vực xung quanh chuồng nhằm tiêu diệt mầm bệnh lây lan. Đồng thời, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom và xử lý chất thải, sát trùng dụng cụ chăn nuôi. Cải tạo chuồng trại bảo đảm cao ráo, thoáng mát, tránh mưa tạt, gió lùa. Cần có thời gian để trống chuồng ít nhất 2 tuần trước khi nuôi lứa mới. Khi nhập giống gia súc, gia cầm từ ngoài tỉnh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, xác nhận giống đã được cơ quan thú y kiểm dịch, không nhập con giống không rõ nguồn gốc hay con giống ở vùng có dịch để tránh thiệt hại và ảnh hưởng tới an toàn dịch bệnh trên địa bàn. Đối với gia súc, gia cầm non cần chú ý sưởi ấm, nhất là vào ban đêm, có thể sử dụng bóng điện, bóng hồng ngoại... đồng thời bổ sung thêm chất độn chuồng như trấu, mùn cưa, rơm rạ... để giữ ấm. Cung cấp thức ăn, nước uống sạch sẽ, khẩu phần ăn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng; vào những thời điểm thời tiết thay đổi đột ngột cần bổ sung vitamin, men tiêu hóa... để nâng cao sức đề kháng cho gia súc, gia cầm.

NGÂN HUYỀN

# Một số lưu ý khi gieo cấy lúa xuân 2022

Thời điểm này bà con trong tỉnh đang đẩy mạnh gieo cấy lúa xuân. Để lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, cần lưu ý một số vấn đề khi gieo cấy và chăm sóc đầu vụ như sau:



Ảnh minh họa

## 1. Biện pháp làm đất và nước tưới:

Những vụ gần đây, bệnh lùn sọc đen vẫn rải rác gây hại trên cây lúa, đồng thời vụ mùa 2021 hiện tượng lúa cỏ (hay còn gọi là lúa ma) xuất hiện và gây hại đáng kể nên bà con cần lưu ý làm đất kỹ, bằng phẳng để thuận tiện cho việc điều tiết mực nước nông đều khắp mặt ruộng, giúp giữ ẩm gốc lúa, giúp lúa nhanh bén rễ hồi xanh và hạn chế cỏ dại, lúa ma.

## 2. Phân bón:

Loại phân bón: Khuyến cáo bà con tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh (Quế Lâm, Trường Sơn Bio, Azotobacterin...) để cải tạo đất, tăng cường sức đề kháng cho cây và hướng tới sản xuất sản phẩm an toàn; đối với phân vô cơ nên sử dụng các loại phân bón có hàm lượng dinh dưỡng cao của các công ty như Việt Nhật, Bình Điền, Lâm Thao, Hà Bắc, Văn Điển, Lục Thần Nông bình 1 lần...; Lượng bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đặc biệt, hiện nay có dạng phân nén, phân dúi (Thiên Nông, Lục Thần Nông...), chỉ cần bón một lần vào thời điểm làm đất, bón khoảng 17 kg/sào, vừa tiết kiệm lao động vừa tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân, giảm phát thải khi xử lý phân.

Cách bón: Bón lót sâu (tốt nhất là bón trước bữa cấy 1 - 3 ngày hoặc bón ngay khi máy vừa làm đất xong) để phân và đất tạo thành mối liên kết chặt chẽ, hạn chế mất phân, đồng thời giúp cho rễ cây ăn sâu thành đống và chống đói ăn cuối vụ; bón thúc sớm, bón khi nhiệt độ trên 15°C, khi lúa bén rễ hồi xanh; trên các chân ruộng cao, hay mất nước cần chia bón thúc 2 lần.

## 3. Công tác gieo cấy:

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương thời điểm gieo cấy đại trà nhiệt độ xuống thấp 12 - 15°C nên cần lưu ý chăm sóc cho mạ khỏe, danh dành. Trước khi cấy bà con nên mở nilon để luyện mạ cho mạ quen với môi trường bên ngoài. Chỉ cấy khi trời ấm, nhiệt độ trên 15°C.

Lưu ý trên những vùng đã bị nhiễm lúa cỏ (lúa ma) vụ trước, tuyệt đối không tiến hành gieo vãi. Nên cấy tay hoặc cấy máy theo hàng để dễ phân biệt cây lúa cỏ và nhổ bỏ.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH



Sử dụng bóng điện để sưởi ấm cho gia cầm non.